

# CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ Trang sử vàng chói lọi

*Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 - đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc miền xuôi và miền ngược, tạo nên sức mạnh to lớn, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc. Chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã ghi vào lịch sử dân tộc trang sử vàng chói lọi.*

## KỶ 1: CUỘC HÀNH BINH CASTOR - HẢI LY VÀ TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHỦ



Đồng bào du khách tới thăm di tích hầm De Castries tại thành phố Điện Biên Phủ.

bằng châu thổ. Đến cuối tháng 10/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển mặt trận lên vùng thượng du Bắc Kỳ với mục tiêu là chiếm Lai Châu, tiêu diệt lực lượng lính đánh thuê. Đại đoàn 316 và Trung đoàn độc lập 48 được lệnh tiến về Lai Châu. Ngày 2/11/1953, tướng Navarre ra chỉ thị mở cuộc hành binh Castor - Hải ly chiếm Điện Biên Phủ trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 20/11/1953 với mục đích ngăn quân đội Việt Minh biến Điện Biên Phủ thành căn cứ tác chiến. Ngày 20/11/1953, bầu trời Điện Biên Phủ bị khuấy động bởi tiếng máy bay và những tiếng ồn ào dữ dội của pháo đài trên núi. Ngày 25/11/1953, tướng Navarre cử Đại tá De Castries lên chỉ huy cứ điểm Điện Biên Phủ và tiếp tục tăng cường lực lượng xây dựng công sự phòng ngự vững chắc. Điện Biên Phủ

thế đã bị suy yếu cả về chính trị lẫn quân sự.

### "Véc Doong vùng nhiệt đới"

Mùa thu năm 1953, quân đội Việt Minh tiếp tục chiến lược tổng phản công ở đồng

Mùa xuân năm 1953, nước Pháp bước vào năm thứ tám "bế tắc" của cuộc chiến Đông Dương và thắng lợi liên tiếp của Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy quân Pháp lún sâu trong thất bại. Chính thời điểm này, Thủ tướng

Pháp Mayer cho rằng, bổ nhiệm một người không hiểu về Đông Dương sẽ giúp có cái nhìn chiến lược mới và nhiệm vụ của tân chỉ huy trưởng rất rõ ràng: Tìm thấy lối thoát danh dự cho cuộc chiến, nghĩa là buộc Việt Minh phải ngồi vào bàn đàm phán ở

### Cả nước hành quân lên Tây Bắc

Ngay sau khi Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Trần Đình, núi rừng Tây Bắc như chuyển động, những con đường ngược dốc, từng hàng dài dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong gồng gánh, kiêng vác, những chiếc xe đạp thô nổi đuôi nhau tiến lên Điện Biên Phủ. Bộ đội căng sức kéo pháo lên đèo, sông Đà cuộn sóng cũng không ngăn được bước tiến của quân đội Việt Minh, từng hàng dài thuyền bè chở bộ đội, vũ khí, nhu yếu phẩm nhằm hướng Tây Bắc mà tiến. Lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu khi đó lên tới hơn 262.000 người, quân đội có khi hơn 50.000 người, hơn 20.900 xe đạp thồ, 11.800 bê măng, đóng góp cho chiến dịch 25.000 tấn lương thực..., cả nước khi đó như hành quân lên Tây Bắc.

Cựu chiến binh Trần Trọng Đông, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) - người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chia sẻ: Để cắt đường vận chuyển vũ khí, trang bị cho quân đội Việt Minh, quân Pháp thường xuyên cho máy bay ném bom đánh phá các tuyến đường huyết mạch lên Điện Biên Phủ. Đơn vị của tôi khi đó là pháo phòng không, hàng ngày phải căng mình chiến đấu với máy bay địch, thậm chí khi địch nghĩ không ném bom thì chúng tôi lại cùng với anh em dân công và thanh niên xung phong ra lắp các hố bom, thông đường cho người và xe qua lại. Chúng bắn phá nhiều lắm, có những ngày thả bom tới sáng tới đêm, anh em chiến sĩ rất vất vả. Về sau, đến nửa chiến dịch, đơn vị tôi hy sinh nhiều quá nên anh em

chiến sĩ được phân về các đơn vị khác, riêng tôi về Tiểu đoàn bộ binh 79, Trung đoàn 102, Đại đoàn 308 tiếp tục tham gia cùng đồng đội đào giao thông hào và tham gia chiến đấu ở Điện Biên.

Về tương quan lực lượng, quân đội Việt Minh có khoảng 55.000 người, 1 tiểu đoàn DKZ 75mm và súng cối 82, 4 đại đội súng cối 120mm, 24 khẩu sơn pháo 75mm, 24 khẩu lựu pháo 105mm, 76 khẩu pháo cao xạ 37mm, 12 khẩu pháo hỏa tiễn H6, 715 xe vận tải. Phía quân đội Pháp có khoảng 16.200 người, được trang bị 20 khẩu súng cối 120mm, 28 khẩu pháo 105mm, 4 khẩu pháo 155mm, 10 chiếc xe tăng M24, 14 máy bay, 200 xe vận tải.

Cựu chiến binh Lương Văn Phấn, xã Đông Lâm (Tiền Hải) nhớ lại: Tôi nhập ngũ và được đưa đi huấn luyện tại Thanh Hóa, hơn 2 tháng thì nhận lệnh lên Tây Bắc. Mất gần 1 tháng hành quân mới đến được Tuần Giáo (Điện Biên). Lên đến Điện Biên, tôi được bổ sung vào Đại đội 269, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 tham gia đào hào và làm sở chỉ huy mặt trận tiền phương tại Mường Phăng. Sau khi xây dựng xong sở chỉ huy mặt trận tiền phương, đơn vị tôi được phân về địa điểm Him Lam, Độc Lập, quân đội Pháp thực thi công tác, vũ khí bằng việc thả dù nhưng đều bị quân ta chiếm được.

(còn nữa)  
**TIẾN DAT**

## THÀNH PHỐ Tăng cường quản lý hoạt động giáo dục



Giờ học vẽ của cô và trò Trường Mầm non Sơn Ca - Tiến Phong.

Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, 6 năm liên tiếp giáo dục thành phố dẫn đầu phong trào giáo dục toàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với những thành tích đó, giáo dục thành phố cũng còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với 355 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đại diện cho cán bộ quản lý và giáo viên toàn ngành, nhiều vấn đề về quản lý giáo viên, quản lý học sinh, bao lực học đường, tình trạng dạy thêm học thêm (DTHT) trái quy định, lạm dụng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống... đã được nêu ra và đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của ngành giáo dục thành phố thời gian qua, một số vấn đề dự luận quan tâm và quán triệt nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng với đó, UBND thành phố thành lập đoàn công tác liên ngành do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành

phố làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc tại các trường: THCS Lương Thế Vinh, THCS Đông Hòa, Tiểu học Kỳ Bá, Mầm non Sơn Ca - Tiến Phong. Lãnh đạo các trường đã báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn về tổ chức bộ máy, biên chế giáo viên, cơ chế, chính sách đãi ngộ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô giáo cũng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong công tác giảng dạy. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, năm học 2023 - 2024 nhà trường tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô trường lớp đối với trường trọng điểm. Trường THCS Lương Thế Vinh là trường loại 1 với trên 1.200 học sinh, 31 lớp, 57 cán bộ, giáo viên; trong đó, hệ năng khiếu dạy môn kỹ năng sống, với giáo án, nội dung cụ thể, thiết thực với lứa tuổi học sinh trong giai đoạn hiện nay để các em nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức học đường. Các trường thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh.

phần khẳng định chất lượng giáo dục ở cấp xuất sắc của tỉnh, thành phố. Ngay từ đầu năm học, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã tăng cường quản lý việc DTHT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm tra hoạt động DTHT; lập danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm trong trường, xây dựng thời khóa biểu và quản lý chất lượng DTHT trong trường qua phê duyệt sổ theo dõi và kiểm tra chất lượng giáo dục học sinh; thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác DTHT trong và ngoài trường. Cùng với đó, nhà trường chú trọng hoạt động dạy tiếng Anh, tiếng Anh tăng cường, dạy kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm của học sinh. Anh Trần Đức Huy ở phường Trần Hưng Đạo có 2 con đang học lớp 2 và lớp 5 chia sẻ: Việc cấm DTHT trái quy định, nhất là cấm DTHT đối với học sinh tiểu học đã góp phần giải tỏa áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh. Phụ huynh cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế, thời gian đưa đón con; các con có nhiều thời gian vui chơi, giải trí hơn. Việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định DTHT trên địa bàn thành phố thời gian qua là hết sức cần thiết, được phụ

huynh đồng tình ủng hộ, góp phần giúp cho môi trường giáo dục lành mạnh hơn.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Những năm qua, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Cùng với đó là nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, sự tận tâm, yêu nghề của các thầy cô, sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh học sinh đã góp phần đưa giáo dục thành phố 6 năm liên tiếp dẫn đầu toàn tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 và khắc phục những khó khăn, tồn tại, UBND thành phố yêu cầu từ nay đến kết thúc năm học ngành giáo dục thành phố tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, quy chế ngành cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Nghiêm cấm DTHT ngoài trường đối với cấp tiểu học, nếu giáo viên nào cố tình vi phạm dạy thêm trực tiếp hoặc trực tuyến sẽ xem xét kỷ luật, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. Đối với cấp THCS, giáo viên được dạy thêm nhưng phải có sự đồng ý của hội đồng giáo dục nhà trường, công khai tên giáo viên, địa điểm dạy, có mức thu học thêm theo quy định, số lượng học sinh/lớp vừa phải, bảo đảm chất lượng và có sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Về vấn đề học tiếng Anh, các trường học từ cấp mầm non, tiểu học đến THCS cần phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, duy trì các tiết học tiếng Anh do người nước ngoài dạy, có định hướng nội dung cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh, bảo đảm chất lượng sau các tiết học. Tổ chức rà soát tình trạng người nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý đang hợp đồng với các trường dạy các môn học khác, nhất là môn tiếng Anh. Các trường tiểu học và THCS cần xem xét việc liên kết với các trung tâm kỹ năng sống để đưa các học liệu giảng dạy môn kỹ năng sống, với giáo án, nội dung cụ thể, thiết thực với lứa tuổi học sinh trong giai đoạn hiện nay để các em nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức học đường. Các trường thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh.

## Gia tăng độ bao phủ VssID ở Quỳnh Phụ

*Ứng dụng bảo hiểm xã hội (BHXH) số - VssID giúp người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc thực hiện chính sách để bảo đảm quyền lợi của bản thân. Hiện nay, BHXH huyện Quỳnh Phụ đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng VssID nhằm gia tăng độ bao phủ của ứng dụng này.*

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BHXH huyện Quỳnh Phụ thường xuyên tuyên truyền tích cực về việc sử dụng ứng dụng VssID với người tham gia gia; chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi có người dân đến giao dịch thì kiểm tra xem họ đã cài đặt ứng dụng chưa, nếu chưa cài đặt thì tuyên truyền, hướng dẫn giúp người dân cài đặt và sử dụng. Trong năm 2023, đơn vị đã hướng dẫn phê duyệt và cài đặt cho 15.000 tài khoản, đạt 110% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Trong 3 tháng đầu năm 2024, BHXH huyện cũng đã hướng dẫn, cài đặt được 2.000 tài khoản mới, qua đó nâng tổng số tài khoản cài đặt và phê duyệt lên 140.000 tài khoản.

Ứng dụng BHXH số - VssID giúp người dùng tự theo dõi được quá trình đóng BHXH, BHYT. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc thì biết thêm được các chế độ, chính sách mà mình đã được hưởng như chế độ thai sản, thôi việc bảo của cơ quan BHXH về tình hình đóng, nộp các chế

độ BHXH, BHYT của bản thân theo dõi quá trình hưởng lương hưu. Trên ứng dụng VssID hiện đã tích hợp nhiều dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người tham gia giao dịch với cơ quan BHXH như cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin; chuyển địa bàn hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; thay đổi hình thức lĩnh lương hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH; đăng ký tài khoản điện tử cho con; ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp... Anh Phan Đức Đạt ở xã An Ninh lên cơ quan BHXH huyện để làm thủ tục liên quan đến chế độ BHXH. Trước đây anh chưa biết và chưa cài đặt ứng dụng VssID. Sau khi được viên chức BHXH huyện hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng, anh thấy rất vui vì ứng dụng này có nhiều tiện ích. Anh Đạt chia sẻ: Tôi làm công nhân ở Hải Phòng, bình thường cứ hết 1 năm làm việc thì công ty mới gửi cho một thông báo của cơ quan BHXH về tình hình đóng, nộp các chế

độ BHXH, BHYT của bản thân trong năm đó. Tuy nhiên, khi sử dụng VssID, tôi có thể kiểm tra ngay việc đóng, nộp các chế độ của công ty cho tôi theo từng tháng. Tôi cũng kiểm tra được mức đóng, thời gian đóng. Tôi thấy rất tiện lợi.

Là người đã cài đặt, sử dụng VssID được một thời gian, ông Nguyễn Tiến Hà ở xã Quỳnh Hồng thấy thuận tiện nhiều, giúp ông tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại vì có những thủ tục cần thao tác trên ứng dụng, không nhất thiết phải lên cơ quan BHXH như trước. Lấy dẫn chứng gần đây ông có nhu cầu xin cấp lại sổ BHXH do bị mất, nếu như trước kia ông phải có đơn, mang trực tiếp lên cơ quan BHXH để khai báo và làm thủ tục nhưng khi dùng VssID ông chỉ ngồi ở nhà và thực hiện một vài thao tác trên điện thoại là thành công.

Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Cài đặt VssID là một bước làm giàu thêm cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, tạo điều kiện để xác thực liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó góp phần thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Hiện ứng dụng VssID vẫn tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện nhằm mục đích đem đến cho người dùng các tính năng thuận tiện, hữu ích nhất. Chúng tôi mong muốn người dân hãy tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, thường xuyên theo dõi, truy cập ứng dụng để nắm bắt thông tin, giám sát quá trình tham gia và hưởng BHXH, BHYT; từ đó chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.



Ảnh Phan Đức Đạt (người bên phải), xã An Ninh (Quỳnh Phụ) rất vui khi ứng dụng VssID có nhiều tiện ích.